
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์  
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(DLD Co-ordinator : DLD-C) 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ 
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน 2566    

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (Zoom conference) 
Meeting ID : 999 608 0004 Passcode : 234204 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
--------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.นายทรงพล  บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๒.นายนฤพล   แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  
๓.นายชัยวลัญช ์            ตุนาค  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี 
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี   
๔.นายเริงวุฒ ิ  วรวุฒ ิ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
 ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๕.นายฐนพลมงคล  พันธุ์พฤกษ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตวประจวบคีรีขันธ์ 
๖.นางสาวสุนันทา  ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๗.นางสาวดวงดาว  วัฒนวนาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๘.นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๙.นางสาววรินทร์ธร  ดีหริ่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐.นางสาววาณี  ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๑๑.นางสาวเสาวรส  โมรา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๒.นางสาวบุษราคัม  คณะรมย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
1๓.นายพิทยา  คณะมะ  ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี 
1๔.นางสาวนภาภรณ ์ ศิริทรัพย์ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด 
1๕.นายชัยสิทธิ ์  เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อ าเภอ 

 
/ส านักงาน... 



-๒- 
 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี 
๑๖.นายสันต ์  ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
๑๗.นายธีรศักดิ์  นาคใหญ่ ปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 
๑๘.นายลือศักด์ิ  สุทธิธรรม ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพาน 
๑๙.นายวีระพันธ์  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย 
๒๐.นายเบญจะ  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.นายนเรศน์  อินทรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์   ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายทรงพล  บุญธรรม  ปศุสัตว์จังหวัด  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 
 ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีส าหรับวันนี้ เริ่มด้วยวาระที่ 1 ในเรื่องประธานแจ้งในที่ประชุม
ทราบ วัตถุประสงค์คือเพ่ือที่จะสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนงานภาพรวม และเพ่ือพิจารณาผลของการ
ท างาน และปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางาน สุดท้ายก็คือเรื่องของกิจกรรมที่มีการบูรณาการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ตามหนังสือที่ ปข 0๐08/ว ๒๐๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 2566 ให้กับกรรมการทุกท่านทราบแล้ว
จะสอบถามว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อที่จะแก้ไขปรับปรุงในส่วนของรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติใน
ที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมในครั้งท่ี ๘/๒๕๖๖ 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวสุนันทา ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ 

 ๓.๑ ผลการด าเนินงานโครงการพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่  ร่วมกับ
ส านักงานจังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอรอบที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเดือนเมษายน
ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ด่านฯ ได้รายงานแล้ว ต่อไปขอรายงานการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อของเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกันยายน 2566 เดือนสิงหาคมวันที่ 23 สิงหาคม 2566 หมู่ที่ 3 และ 4 ต าบลห้วยทราย อ าเภอเมืองฯ  

/จ านวน... 



-๓- 

 

จ านวน 5 ฟาร์ม น้ ายาฆ่าเชื้อ 5 ลิตร เดือนกันยายนวันที่ 8 กันยายน 256๖ หมู่ที่ 7 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองฯ 
จ านวน 5 ฟาร์ม น้ ายาฆ่าเชื้อจ านวน 5 ลิตร รวมผลการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือน
กันยายน 2566 ในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 32 ฟาร์ม ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อจ านวน 56 ลิตร 

นายนฤพล  แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ 

 ๓.๒ ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงราคาถูก         
ขอรายงานความก้าวหน้าจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม ในเป้าหมายจ านวน 273 ราย พ้ืนที่ทั้งหมด 973 ไร่ 
ตอนนี้ได้สนับสนุนไปแล้วเกินเป้าหมาย 555 ราย พ้ืนที่ที่สนับสนุนทั้งหมด 1 ,151 ไร่ จ านวนเมล็ดพันธุ์ที่
สนับสนุน เป็นรูซ่ี 8๑5 ไร่ คาวาเคต ๑5 ไร่ กระถิน ๖ ไร่ ไมยรา 8 ไร่ ข้าวโพด 5 ไร่ ท่อนพันธุ์แพงโกลา 
150 ไร่ เนเปียร์ปากช่อง๑ 152 ไร่ ติดตามและประเมินผลให้ค าแนะน าเกษตรกร 61 ครั้ง  

นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 ๓.๑ ผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพ่ิมรายได้ จากที่ได้แจ้งกับทางจังหวัดในเรื่อง
ตัวชี้วัด ทางศูนย์ผสมเทียมได้ขอยกเลิกการวัดผลการด าเนินการตัวชี้วัด จ านวนวันจากคลอดลูกจนวันผสมติด
ของแม่โค ซึ่งระยะเวลาในการด าเนินการสั้นไม่สามารถที่จะชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดในตัวชี้วัดนี้ได้ และได้
แจ้งทางกรมปศุสัตว์ไป ได้รับผลตอบกลับมาว่า ตัวชี้วัดจะตัดข้อที่ 1 ออก ก็จะเหลือตัวชี้วัดในข้อที่ 2 ในเรื่อง
ของการแจ้งการเกิดโรคระบาดในฟาร์มเครือข่าย และจ านวนเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
ปรับน้ าหนักเป็นข้อละ ๐.5 ซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้รายละเอียดแนบท้ายจะแจ้งมาทางจังหวัดอีกทีว่า นอกเหนือจาก
รายงานปกติแล้วเอกสารที่จะต้องแนบรูปถ่าย ซึ่งก าลังรอข้อมูลจาก สทป และในส่วนของผสมเทียมขออนุญาต
แจ้งเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากแผนและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดครบถ้วน ส่วนเรื่องรายงาน         
การเฝ้าระวังโรคฯ ทาง สทป.แจ้งว่าอยากได้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งก าลังหารือกับทาง สทป. 
เราไม่ได้ระบุจ านวนครั้ง จ านวนรอบรายงานต้องทุกเดือน ซึ่งเราได้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายน 
ซึ่งทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งข้อมูลมาครบไม่พบปัญหาต่อตัวชี้ วัด ส่วนการให้ความรู้กับเกษตรกร จ านวน 
180 ราย ครบถ้วน และมีเรื่องแจ้งให้กับทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ คือเรื่องแรกเรื่องของผลงานไม่พบ
ปัญหาในเรื่องเป้าของผสมเทียมปกติ ซึ่งมีคะแนน 5 คะแนน เป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด เหลือเดือนสุดท้าย
ในเดือนกันยายนจะครบตามเป้าหมาย ๑๐๐%  ทั้งผสมเทียม ตรวจท้องและลูกเกิด ไม่มีปัญหาได้คะแนนเต็ม 
ส่วนเรื่องสุดท้าย หน่วยผสมเทียมของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ปราณบุรี สามร้อยยอด บางสะพานน้อย      
ทับสะแก เมืองประจวบฯ บางสะพาน กุยบุรี  ก าลังจะมีหนังสือแจ้งจากกรมเรื่องค่าเช่าหน่วยผสมเทียม         
โดยสรุปแล้วที่ทางจังหวัดขอเพ่ิมค่าเช่าหน่วยผสมเทียมมา 4 หน่วย กรมปศุสัตว์อนุมัติมา 2 หน่วย คือ   
อ าเภอทับสะแกและกุยบุรี เพ่ิมอ าเภอละ 500 บาท จังหวัดจะสามารถท าสัญญาเช่าหน่วยหลังจาก        
ได้รับหนังสือได้ครบ 12 เดือน แต่เงินงวดแรกทางกรมปศุสัตว์จะโอนมาทั้งหมด 8 เดือน ส่วนงวดที่ 2 จะโอน
อีก 4 เดือน ครบ 12 เดือน   
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นางสาวสุนันทา ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ 

 ๕.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่  
แผนงาน/กิจกรรม  โครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย  เกษตรกร และประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตัวชี้วัด  พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ อย่างน้อย ๒๔ ครั้ง 

ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนเมษายน 2566 – เดือนกันยายน 2566 
หน่วยงานที่ด าเนินการ หน่วยงานหลัก ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 

หน่วยงานสนับสนุน  ๑. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                               ๒. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอในพ้ืนที่ 

ผลผลิต (Output)   เกษตรกรได้รับการบริการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค จ านวน ๓๒ ครั้ง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 1.เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

    ๒.เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพด้านปศุสัตว์  เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งและการอยู่ดี กินดี ของเกษตรกร สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.ประชาชนได้รับบริการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคในสัตว์ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 

1.ทรัพยากรบุคคล : เจ้าหน้าที่มีทักษะและความช านาญ ใจบริการ เอาใจใส่ต่อเกษตรกรและประชาชน 
๒.งบประมาณ : ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์จากส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ และ

กองสารวัตรและกักกัน 
๓. เครื่องมือในการท างาน : เครื่องมือมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมีจ านวนเพียงพอส าหรับให้

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เช่น น้ ายาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย 
๔. การบริหารจัดการ : มีการวางแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
ปัญหาและอุปสรรค  -ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 1. ควรส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรในระบบการป้องกันโรคสัตว์ 

๒. ควรสร้างเครือข่ายส่งต่อข่าวสารการระบาดของโรคภายในพ้ืนที่ เพ่ือให้การควบคุมป้องกัน
โรคได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดความเสียหายได้ท้ังต่อตัวสัตว์และการสูญเสียของเกษตรกร 
 
 

/ปศุสัตว์... 
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ปศุสัตว์อ าเภอเมืองประจวบฯ  
ขอขอบคุณโครงการดีๆ โครงการนี้ก็ท าให้เกิดผล ต่อเกษตรกรท าให้เกษตรกรตื่นตัว ในการป้องกันโรค 

เพ่ือให้เข้าใจว่าในการป้องกันโรคจะต้องมีปัจจัยที่พร้อม ทั้งตัวเกษตรกรและอุปกรณ์ต่างๆ ต้ องพร้อม 
ขอขอบคุณด่านกักกันสัตว์ที่ได้เลือกพ้ืนที่อ าเภอเมืองประจวบฯส่วนใหญ่ แล้วปีต่อๆไป อยากให้มีโครงการนี้อยู่ 
ขอบคุณครับ 
นางสาวอุบลวรรณ  จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 
 ขออนุญาตเสริมเพ่ิมเติม ถ้ามีหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจะขอเพ่ิมในทางของ ศวพ.ราชบุรี เพราะว่า
ในโครงการกิจกรรมนี้จะเห็นว่าเวลามีการลงพ้ืนที่ถ้าในส่วนของน้ ายาฆ่าเชื้อก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผสม
เทียม เพราะในผสมเทียมมีการรายงาน เรื่องการป้องกันการเกิดโรคระบาด เห็นว่าน่าจะเป็นมีการบูรณาการ
ร่วมกัน อย่างเวลามีการลงพื้นที่บางครั้ง มีความเสี่ยงของสัตว์ จะมีการเก็บตัวอย่างร่วมด้วย ประเด็นนี้ทางด่าน
มีการลงพ้ืนที่ แล้วพบปัญหาบ้างไหมคะ 
นางสาวสุนันทา ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ  

ไม่พบคะ 
ปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน  

ด้วยระยะทางจากด่านมาหัวหินเป็นระยะทางไกล เลยไม่ได้ร่วมกับด่านมากนักซึ่งทางอ าเภอหัวหินก็ได้
มีการจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง แต่หากว่าปีงบประมาณหน้าโครงการนี้ยังคงอยู่ แล้วก็มีความจ าเป็นว่าด่าน
จะต้องท าให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ หัวหินขอเสนอว่าเพ่ือให้มองในด้านของการท างานและประหยัดงบประมาณ
การเดินทางจะมีช่วงที่เก็บตัวอย่างน้ านมดิบร่วมกันกับด่านฯ ทางหัวหินอาจจะขอความร่วมมือในวันนั้น 
เพ่ือที่จะได้เป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทาง ก็จะวางแผนในการท าลายเชื้อโรคในวันที่มี
เจ้าหน้าที่ด่านฯ มาเก็บตัวอย่างนมที่อ าเภอหัวหินในวันนั้น ขอเสนอในที่ประชุมเพ่ือช่วยพิจารณา ขอบคุณครับ 
นางสาวสุนันทา ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ   

รับทราบและจะน าเรียนปรึกษาหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก  

ขอขอบคุณทางด่านกักกันสัตว์ประจวบในเรื่องของ โครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นแหล่งพ้ืนที่
สัตว์เข้าออกท่ีหนาแน่น ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและขอขอบคุณมากครับ 
ปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี  

ขอขอบคุณด่านฯ ที่ได้สนับสนุนน้ ายาฆ่าเชื้อ ที่ฟาร์มไก่ชนของเกษตรกร ถือว่าเป็นโอกาสดี ถ้ามี
โครงการนี้บ่อยๆก็ดี เพ่ือจะได้ป้องกันโรคต่อไป 
ปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด  

โครงการนี้อยากทราบว่าในปีงบประมาณ 2567 มีโครงการนี้อีกหรือไม่ ซึ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็น
ช่วงที่โรคระบาดจะเกิดจุดหลักใหญ่ จะเกิดจากคอกกักสัตว์ ถ้ามีโครงการนี้ต่อเนื่องอยากให้ทางด่านฯ ช่วยดูใน
เรื่องของการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และในคอกกักสัตว์เอกชนทุกคอกเพราะว่าคอกกักสัตว์เอกชน น่าจะเป็น
แหล่งที่แพร่เชื้อโรคมากกว่าที่อ่ืน 

/นางสาว... 
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นางสาวสุนันทา ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ   
รับทราบและจะน าเรียนปรึกษาหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

นายนฤพล  แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ 
๕.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงราคาถูก

แผนงาน/กิจกรรม  ส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก ภายใต้โครงการขยายพ้ืนที่
ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ด้วยการเพ่ิมปริมารการผลิตอาหารหยาบคุณภาพดี และเพ่ิม
พ้ืนที่การผลิตพืชอาหารสัตว์ในจังหวัดให้มากขึ้น 

2. เพ่ือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในการผลิตอาหาร
สัตว์ส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์และจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้เป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 
กลุ่มเป้าหมาย   1. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ 

2. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ (รวมเป็นจ านวน 273 ราย) 
ตัวชี้วัด   1. สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร จ านวน 273 ราย 

2. เพ่ิมปริมาณการผลิตอาหารหยาบคุณภาพดี และเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตพืชอาหารสัตว์ จ านวน 973 ไร่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
หน่วยงานที่ด าเนินการ 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 

2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

ผลผลิต (Output)   1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
เกินเป้าหมาย 555 ราย พ้ืนที่ 1,151 ไร่ 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 555 ราย 
3. มีพื้นท่ีผลิตพืชอาหารสัตว์ จ านวน 1,151 ไร่ 

ผลลัพธ์ (Outcome) เกษตรกรและกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์มีอาหารหยาบใช้เลี้ยงสัตว์เพียงพอลดต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ได้จากการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก และมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ และจ าหน่ายพืชอาหารสัตว์
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  

1. ทรัพยากรบุคคล : เจ้าหน้าที่มีความช านาญ และความเข้าใจในการให้บริการแก่เกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกร 

2. งบประมาณ : ได้รับการสนับสนุนจากส านักพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ 
3. เครื่องมือในการท างาน : มีเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งน าระบบการลงทะเบียน 

และให้บริการด้วย google Form เพ่ือรับเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์ 
4. การบริหารจัดการ : จัดท าแผนส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์

อ าเภอ และออกติดตามประเมินผล 
/ปัญหา... 
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ปัญหาและอุปสรรค  -ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มากขึ้น (ต่อคน/ไร่) 
ประธาน   

โครงการนี้ในปีงบประมาณ 256๗ ยังมีอยู่ไหม 
นายนฤพล  แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ  

ต้องรอส านักฯ วางแผนงานลงมา 
ประธาน 
 เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปีหน้าจะพบเอลนีโญ่ ซึ่งปีหน้าน้ าในเขื่อนค่อนข้างจะน้อย คาดว่าปี
หน้าน่าจะประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ า เรื่องอาหารสัตว์อาจจะพบปัญหา ขอแจ้งทางกองไว้เบื้องต้นว่าปี
หน้ามีโอกาสสูงที่ทางจังหวัดจะขอรับสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์มากขึ้น อยากให้เตรียมเสบียงส ารองไว้แต่เนิ่นๆ 
นายนฤพล  แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ 

รับทราบ ปัจจุบันยังมีเกษตรกรยัง มาขอท่อนพันธุ์ อยู่เรื่อยๆ 
นางสาววาณี  ศิลประสาทเอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 

โครงการนี้พอเวลาเราสนับสนุน เรามีการลงไปประเมินผลไหมคะว่า เมล็ดหญ้าที่เราให้เกษตรกรไป
ปลูก หรือท่อนพันธุ์ ตรงตามเป้าหมาย หรือไม่อย่างเช่น เมล็ดพันธุ์หญ้า ที่เราให้เกษตรกรไปปลูก 1 กิโลกรัมกี่
ไร่ เมล็ด พันธุ์หญ้า ขึ้นตามที่เราสนับสนุนหรือไม่ และมีสรุปไหมคะ ว่าที่ไม่เข้าเป้ากี่ราย ถ้ามีควร จะสรุปเป็น
ปัญหาอุปสรรค 
นายนฤพล  แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ 

เราให้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้า 1 ไร่ต่อ 1 กิโลกรัม และมีการติดตามประเมินผล มีบางที่ที่ผลผลิตดี 
และบางที่ผลผลิตไม่ค่อยเข้าเป้า และมีสรุปบ้างก็คือบางรายแหล่งน้ าไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอุปสรรค และจะ
ด าเนินการเพิ่มเติมเข้าไปในปัญหาอุปสรรคครับ 
นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 ๕.๓ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพ่ิมรายได้ โครงการนี้ได้แจ้งกับทาง
จังหวัดแล้ว ตามแผนงานกิจกรรมวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ครบถ้วน ผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ก็คือมีการเฝ้าระวังโรค
ฟาร์มเกษตรกร 180 ฟาร์ม การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามตัวชี้วัด ครบถ้วนตามที่จังหวัดได้แจ้งมา 
นางสาวอุบลวรรณ  จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 

ทางศูนย์ผสมเทียมมีข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกๆ ปี 
องค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มโคเนื้อ-โคนม การป้องกันและการเฝ้าระวังโรคที่ส าคัญ การผสมเทียมและการ
ขยายพันธุ์สัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ือเพ่ิมทักษะองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้น ให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใด           
มีข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
 

/นายเริงวุฒ... 



-๘- 
 

นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
โครงการนี้ในปีงบประมาณ 2567 ยังมีเหมือนเดิม ในล าดับตัวชี้วัดก าลังหารือในการปรับปรุงตัวชี้วัด 

ซึ่งอยากจะได้ข้อมูลจากทางจังหวัด และอ าเภอ อาจจะสรุปข้อมูลส่งมา ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรือเพ่ิมเติมงาน
ต่างๆ งบประมาณต่างๆ ในเรื่องของการติดตามงาน ปัญหาอุปสรรคของปี ๒๕๖๖ เพ่ือจะน าไปจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2567 ต่อไป 
ประธาน   

ให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมทุกอ าเภอ รวบรวมปัญหาส่งมาที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และให้กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์น าส่งให้ศูนย์วิจัยผสมเทียมฯ อีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ สรุปผลการด าเนินงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด าริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ (14-16 สิงหาคม 2566)  พ้ืนที่
เป้าหมายให้บริการ มี ๒ อ าเภอ อ าเภอทับสะแก ๔ ต าบล ได้แก่ ต าบลนาหูกวาง ต าบลทับสะแก ต าบลเขาล้าน 
ต าบลห้วยยาง และอ าเภอบางสะพาน ๒ ต าบล ได้แก่ ต าบลธงชัย ต าบลทองมงคล พิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้นที่ว่า
การอ าเภอทับสะแก มีผู้ เข้าร่วมงานโครงการฯ ๓๖๗ ราย ภาพรวมผลการปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์
พระราชทานฯ ด้านการให้บริการด้านโคนม-การจัดการฟาร์ม เกษตรกรเข้าร่วม ๑๘ ราย รักษาพยาบาลสัตว์ ๘๔๘ 
ตัว ด้านโคเนื้อ เกษตรกรเข้าร่วม ๗๑ ราย รักษาพยาบาลสัตว์ ๕๙๙ ตัว ด้านแพะแกะ เกษตรกรเข้าร่วม ๑ ราย 
รักษาพยาบาลสัตว์ ๖๕ ตัว ด้านสุนัขแมว เกษตรกรเข้าร่วม ๔๑ ราย รักษาพยาบาลสัตว์ ๒๐๕ ตัว อบรมเสวนาให้
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้านักเรียน ๓๐ ราย เรื่องจิ้งหรีดอาชีพทางเลือก ๔๔ ราย เรื่องการแก้ไขคุณภาพน้ านมดิบ
เริ่มต้นจากสุขภาพโค ๕๕ ราย  การให้บริการคลินิกสัตว์เล็ก(สุนัขและแมว)บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และบริการรักษาอ่ืนๆ  คลินิกปศุสัตว์(โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ) บริการถ่ายพยาธิภายนอกและภายใน  ฉีดยาบ ารุง 
ตรวจแก้ไขระบบสืบพันธุ์ มอบสารเสริม แร่ธาตุก้อน  ตรวจพยาธิในเลือด, ไข่พยาธิ และบริการอบรมให้ความรู้ โรค
สัตว์ อาหารสัตว์ ผลการปฏิบัติงานคลินิกสัตว์เล็ก(สุนัขและแมว) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอ าเภอ
ทับสะแก ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก ผู้มารับบริการ ๒๓ ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๘๘ ราย ท า
หมัน ๘๔ ราย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ เทศบาลต าบลบ้านกรูด ผู้มารับบริการ ๔๑ ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ๑๐๓ ราย   ท าหมัน ๑๑๗ ราย  และผลการปฏิบัติงานคลินิกปศุสัตว์ วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
จ านวน ๒ อ าเภอ เกษตรกร ๗๑ ราย ก าจัดพยาธิ ๒๘๔ ตัว รักษา/บริการ ๑,๑๗๗ ตัว เก็บตัวอย่างชันสูตรโรค ๒๗ 
ตัวอย่าง เหนี่ยวน าการเป็นสัตว์ ๓ ตัว ปัญหาและอุปสรรค พบซองโคเลื่อนจากหลัก การแก้ไขมัดซ่อมให้แข็งแรง
ก่อนให้คนเข้าท างานกับสัตว์  และบางพ้ืนที่ซองโคไม่เพียงพอ การแก้ไขให้เจ้าของกับทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้า
ด าเนินการจับบังคับสัตว์ให้เรียบร้อยก่อนเข้าปฏิบัติงาน และบางฟาร์มพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์บริเวณกว้าง จูงโคมาที่
ซองไกล เนื่องจากจ านวนโคมาก (สายที่ไม่มีนิสิต) การแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ยึดโคกับต้นมะพร้าว สะดวกในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า  ผลการปฏิบัติงานอบรมเสวนาให้ความรู้ โรคสัตว์ อาหารสัตว์ วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
เสวนาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ านวน ๓๐ ราย ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก 
เสวนาเรื่องการแก้ไขคุณภาพน้ านมดิบ เริ่มต้นจากสุขภาพโคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ านวน ๕๔ ราย ณ 
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จ ากัด และสหกรณ์โคนมบางสะพาน จ ากัด  เสวนาเรื่องจิ้งหรีด
ทางเลือกอาชีพให้แก่เกษตรกร จ านวน ๔๔ ราย ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก 
 

/ประธาน... 



-๙- 
 

ประธาน 
ขอแจ้งเพ่ิมเติมทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้รับการประเมินโครงการฯ จากกรมปศุสัตว์ และได้รับการ

ประเมินโครงการฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วน รวมถึงคณะกรรมการ DLD-C ทุกท่าน และ
ทีมงานร่วมกันปฏิบัติงานท าให้โครงการสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ถ้าหากว่าโครงการฯ นี้ผิดพลาดประการใด ทาง
เจ้าภาพต้องขออภัยด้วยครับ และขอขอบคุณทุกท่านมากครับ 
นายชัยวลัญช์  ตุนาค ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ฯ 

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องแรก เรื่องการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทางศูนย์ยังรับตรวจนอกเวลาราชการไม่เว้น
วันเสาร์-อาทิตย์ เรื่องที่สองเรื่องการชันสูตรนอกสถานที่ทางจังหวัดสามารถร้องขอมาได้ เรื่องที่สาม  ประเด็น
เรื่องของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เกิดภาวะคุกคาม มีความไม่เชื่อมั่นในผลการตรวจของเจ้าหน้าที่ เป็นประเด็น
ค่อนข้างอ่อนไหว ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เองไม่เชื่อมั่นในผลการตรวจ ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่าผลการตรวจ
ของห้องปฏิบัติการของเราได้มีการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ เป็นมาตรฐานสากล ถ้ามี
เจ้าหน้าที่ท่านต้องการมาช่วยหรือต้องการดูสามารถเข้ามาช่วยได้เพ่ือความมั่นใจในการท างาน จึงมีแนวคิดว่า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทาง ศวพ.ราชบุรี จะจัดเรื่องของการสัญจรจะไปพบปะกับพี่น้องชาวปศุสัตว์ทุกๆจังหวัด 
ขอให้ทางจังหวัดจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อ าเภอและจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวอย่าง คุณภาพของตัวอย่าง เรื่อง
การจัดการตัวอย่างจะมีการแนะน าและรับทราบปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะช่วยกันแก้ปัญหา เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี   
ประธาน 

ขอขอบคุณทางศูนย์ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานมาตลอดในทุกๆ ปีงบประมาณ ทางส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ ยินดีต้อนรับ และกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการ DLD-C จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รวมถึงทีมงานของท่านที่ร่วมมือในการท างานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแบบนี้ในโอกาสต่อไป ขอปิดการประชุม 
ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
ลงชื่อ       ลงชื่อ  
   (นางสาววรินทร์ธร ดีหริ่ง)     (นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ) 
      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์          หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


